

NGÀNH THUẾ

Chủ động thu ngân sách ngay từ đầu năm

Đến hết tháng 4/2019, tổng thu nội địa đạt 32,6% dự toán với số thu đạt 2.056 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu từ thuế, phí và thu khác sau khi trừ tiền sử dụng đất tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2018 với số thu đạt 1.407 tỷ đồng. Những kết quả đó đã phần nào phản ánh được những nỗ lực của ngành Thuế trong việc chủ động triển khai các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, từ đó thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.



Công ty Cổ phần Damsan luôn thực hiện nghiêm nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước.

Tổng số 13 chỉ tiêu thu do ngành Thuế quản lý thì có 8 chỉ tiêu có số thu tăng so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2018 đó là: thu tiền sử dụng đất với tổng thu đạt 649,44 tỷ đồng, đạt 64,9%

dự toán năm, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2018; thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh với tổng thu đạt 597,06 tỷ đồng, đạt 33,9% dự toán năm, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2018. Một trong những nguyên nhân có vai trò quan trọng góp

phần đưa tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng cao so với cùng kỳ là do cơ sở vào cuộc tích cực của các huyện, thành phố nhằm thu triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Tại huyện Thái Thụy, đến hết tháng 4/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện

đạt gần 300 tỷ đồng, đạt 35,9% dự toán năm 2019. Ông Nguyễn Tiến Quyến, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để có được kết quả đó, từ đầu năm đến nay, huyện Thái Thụy tập trung tuyên truyền các chính sách thuế, thực hiện công khai các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế trên Đài TTTT huyện; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể nhằm nuôi dưỡng nguồn thu; chỉ đạo các xã, thị trấn khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện còn yêu cầu Chi cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai thuế đối với người nộp thuế; chủ động thu nộp vào ngân sách các khoản thuế theo kết luận của thanh tra và kiểm toán. Đồng thời đưa chỉ tiêu thu thuế là một trong những tiêu chí quan trọng trong bình xét thi đua hàng năm của các xã, thị trấn. Chính vì thế, trong điều kiện còn gặp rất nhiều

khó khăn nhưng tiến độ thu ngân sách của huyện cơ bản đạt so với mục tiêu đã đề ra.

Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố, ngay từ đầu năm, ngành Thuế còn chủ động giao nhiệm vụ cho từng đơn vị và cá nhân thực hiện đồng thời phát động sâu rộng phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; chủ động tham mưu với UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, qua đó tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó phát sinh số nộp cho ngân sách nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được ngành Thuế chú trọng thực hiện nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở 77 đơn vị với tổng số tiền đã xử lý 90,7 tỷ đồng, trong đó truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính 14,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,7 tỷ đồng và giảm lỗ 74,4 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành Thuế còn tổ chức các hội nghị tổng kết chuyên đề

như: thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra nội bộ, thu nhập cá nhân, kê khai thuế, quản lý nợ, tuyên truyền hỗ trợ để đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ ra những nguyên nhân và biện pháp khắc phục, từ đó nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trong toàn ngành.

Với mục tiêu phấn đấu đạt và vượt số thực hiện năm 2018 là 7.107 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm, trung bình mỗi tháng ngành Thuế sẽ phải thu tối thiểu 632 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, ngành Thuế tập trung phối hợp với UBND các cấp chỉ đạo thu triệt để các khoản thu về đất, phí và lệ phí; tăng cường biện pháp đôn đốc các doanh nghiệp, chủ trọng đơn vị có tiềm năng, có số thu lớn bảo đảm nộp sát số thuế phát sinh, hạn chế tăng nợ mới. Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng tăng cường quản lý thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh cố định và hộ cá nhân kinh doanh qua mạng; chú trọng công tác thu nợ, chống thất thu thuế nhất là đối với các lĩnh vực xây dựng vắng lại, công chứng, chứng thực và kinh doanh vận tải bộ; chủ động tham mưu với tỉnh quan tâm, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên cơ sở đó yêu cầu nộp kịp thời số thuế xây dựng cơ bản vắng lại vào ngân sách nhà nước theo tiến độ giải ngân...

MINH HƯƠNG

Tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; nghiệp vụ công tác hội làm vườn

* Sáng ngày 31/5, tại xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư), Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Hơn 200 đại diện, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội của xã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường; công tác thu gom xử lý chất thải rắn; công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật; thực trạng và tình hình an toàn giao thông hiện nay; vấn đề quản lý trẻ em và phương pháp tham gia giao thông an toàn; một số quy định xử phạt vi phạm Luật Giao thông đường bộ... nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường; trang bị kiến thức, kỹ năng để thực hiện việc thu gom, phân loại, xử lý các loại rác thải sinh hoạt hàng ngày tại gia đình; giảm thiểu tình trạng xả rác gây ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; làm chuyển biến tích cực hành vi của người dân khi tham gia giao thông, từ đó kiểm chế và giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông trong thời gian tới.

* Sáng ngày 31/5, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội làm vườn cho hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ tỉnh tới cơ sở.

Đại diện Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam phổ biến các nội dung liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của hội làm vườn các cấp; đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phổ biến định hướng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh; đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh định hướng phát triển ngành trồng trọt và thủy sản của tỉnh.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên hội làm vườn từ tỉnh tới cơ sở kịp thời nắm bắt thông tin; từ đó định hướng phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng.

ANH ĐÀO - TIẾN ĐẠT

THÁI THUY 48/48 xã, thị trấn có lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi



Ngành chức năng huyện Thái Thụy tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Mặc dù đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp khoanh vùng dập dịch nhưng đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn lây lan ra 48/48 xã, thị trấn của huyện Thái Thụy.

Tính đến ngày 22/5/2019, toàn huyện Thái Thụy đã tiêu hủy 58.359 con lợn với tổng trọng lượng hơn 2.585 tấn của 10.599 hộ nuôi ở 264 thôn có lợn mắc bệnh và tiêu hủy thuộc địa bàn 48 xã, thị trấn.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Thái Thụy đang tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi; thực hiện tốt công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy theo hướng dẫn của ngành chức năng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người nhận thức rõ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu Phi; chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế...

TRẦN TUẤN

Trong khi những thửa ruộng bên cạnh bị sém lá, bạc lá vì sâu bệnh thì thửa ruộng của nhà tôi là lúa rất khỏe, bông vàng ươm trĩu hạt. Vụ này gặt xong tôi sẽ khoai cả làng để khoe cây được một giống lúa tốt hơn tất cả những giống trước đây tôi đã gieo cấy" - bà Hà Thị Chi, thôn Phương Đoài, xã Đông Dương (Đông Hưng) chia sẻ về giống lúa mới TBR279 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (Thái Bình Seed Group) nghiên cứu, chọn tạo.

Hiệu quả từ một giống lúa mới

phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa 4 - 5 lần thì với giống TBR279 gia đình chỉ phải phun 2 lần. Với kinh nghiệm từ sản xuất nông nghiệp của cá nhân và nhìn thực tế tại đồng ruộng tôi có thể khẳng định

vụ này năng suất lúa ước đạt 2 - 2,2 tạ/sào. Tôi và bà con trong thôn rất mong vụ tới lại tiếp tục được cấy giống lúa chất lượng này. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã

Đông Dương cho biết: Với mục đích tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật, chọn ra các giống lúa mới ngắn ngày, có năng suất cao, chất lượng gạo ngon, chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với đồng đất của



Giống lúa TBR279 tại xã Đông Dương (Đông Hưng).

Vụ xuân năm nay, được sự hỗ trợ về giống, kỹ thuật, gia đình bà Chi gieo cấy 4 sào giống lúa TBR279. Bà Chi và các hộ dân tham gia mô hình thực hiện quy trình canh tác, chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn và kết quả thu được rất khả quan. Theo đó, giống lúa TBR279 có thời gian sinh trưởng ngắn, đẻ nhánh khỏe, không nhiễm đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông... Tay nâng những bông lúa trĩu hạt, bà Chi vui vẻ nói: Nếu như những vụ trước, gia đình tôi phải

QUANG BÌNH

Chung tay bảo vệ môi trường

Sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, xã Quang Bình (Kiến Xương) luôn bám sát nội dung nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong đó, môi trường là một trong những tiêu chí được địa phương hết sức quan tâm.

đảm bảo vệ sinh môi trường, mất mỹ quan nông thôn. Trước thực trạng đó, ngay khi bắt tay vào xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền xã Quang Bình xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó khăn nhất trong hiện thực song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) trong thôn, xóm; khuyến cáo người dân những tác hại do ô nhiễm môi trường tác động đến với cuộc sống con người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật về BVMT thông

qua các lớp tập huấn, hướng dẫn mọi người cách thức giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về BVMT. Huy động tối đa mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn; quy hoạch, xây dựng nghĩa trang với diện tích 10ha, thành lập tổ quản trang; xây dựng khu xử lý rác thải, hầm biogas, nhà tiêu hợp vệ sinh. Toàn xã đã thành lập 9 tổ thu gom rác thải của 9 thôn, mỗi tổ 2 người, định kỳ tuần 2 buổi thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. Với phương châm "sạch từ môi gia đình, khu dân cư", các tổ chức hội, đoàn thể tích cực triển khai các phong trào nhằm nâng cao

ý thức BVMT của người dân như: phong trào "5 không, 3 sạch" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động và là nòng cốt thực hiện; ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh của Đoàn Thanh niên xã; mô hình "khu dân cư tự quản BVMT" của MTTQ... đã thu hút và nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Khi người dân nhận thấy BVMT mang lại lợi ích thiết thực đã chung sức góp ngày công, kinh phí xây dựng các công trình vệ sinh môi trường như bể chứa rác, phương tiện vận chuyển, bãi xử lý rác, đồng thời cùng tham gia dọn vệ sinh đường làng, khu dân cư, theo cảnh quan sạch, đẹp. Theo ông Ngô Văn Anh, công chức đất đai, môi trường xã Quang Bình những năm trước, tình trạng rác thải được vớt bừa bãi, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng không được bảo quản, xử lý đúng quy định, việc xử lý nước thải, phân trong chăn nuôi chưa được nhiều người quan tâm đến đến môi trường bị ô nhiễm

thì bây giờ môi trường trong khu dân cư đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hộ dân tự giác nhắc nhở nhau quét dọn nhà cửa, sân vườn và đoạn đường trước nhà mình hàng ngày, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Các tụ điểm rác thải không đúng nơi quy định được giải tỏa. Hàng năm, xã tổ chức trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh tiêu thoát nước thải nhằm làm sạch môi trường...

Từ nhiều năm nay, ngày 24 hàng tháng đã trở thành ngày tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm thu hút đông đảo người dân tham gia, trong đó lực lượng phụ nữ là nòng cốt. Bà Nguyễn Thị Liên, thôn Nam Đông năm nay đã gần 70 tuổi vẫn tích cực tham gia dọn vệ sinh trong thôn. Bà phấn khởi cho biết, làng xóm sạch, đẹp thì môi trường sống mới bảo đảm sức khỏe. Đây vừa là phong trào của thôn, của xã và cũng là trách nhiệm mà mỗi người dân nên làm. Chúng tôi có những con

đường bê tông rộng rãi, có cơ sở vật chất khang trang như vậy thì phải giữ cho sạch, đẹp. Trong thôn, ai cũng ý thức giữ vệ sinh chung, để đóng góp xây dựng làng quê ngày càng trong sạch, lành mạnh. Không chỉ tổ chức dọn dẹp đường làng, ngõ xóm mà ngay chính tại mỗi gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ

xã cũng vận động chị em sắp xếp đồ đạc trong nhà, nhất là ở bếp ăn luôn gọn gàng. Mỗi hộ dân đều bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không vương vãi bừa bãi, gây ô nhiễm. Chị Trần Thị Huệ, thôn Nam Đông cho biết: Chúng tôi luôn ý thức phải sạch từ trong nhà ra ngõ, từ ngõ đến từng con đường. Nhà sạch thì mát,

làng xóm sạch thì mới có động lực để xây dựng.

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, môi trường nông thôn ở Quang Bình có chuyển biến tích cực, tạo đà thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần duy trì và giữ vững xã NTM.

MINH NGUYỆT



Tổ vệ sinh môi trường hoạt động hiệu quả.